

**Thư gửi công chức, viên chức và người lao động nhân  
kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Nội vụ  
(28/8/1945-28/8/2021)**

***Kính thưa:***

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Nội vụ, cùng các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nội vụ đã nghỉ hưu.

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nội vụ tỉnh Bình Phước.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Nội vụ, thay mặt lãnh đạo sở, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ lãnh đạo lão thành, cùng các công chức, viên chức và người lao động ngành nội vụ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Vào dịp tháng 8 hàng năm, cùng với khí thế tinh thần của Cách mạng tháng tám, công chức, viên chức và người lao động ngành nội vụ cả nước nói chung và ngành nội vụ tỉnh Bình Phước nói riêng lại tích cực thi đua sôi nổi chào mừng ngày thành lập ngành (28/8/1945-28/8/2021).

Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn thể các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung, đang ra sức phòng, chống dịch bệnh. Để thực hiện tốt các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch, Sở Nội vụ không tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. Nhưng bên cạnh đó, đã có các hoạt động chung tay góp sức vào công tác phòng, chống dịch bệnh như: Phát động phong trào thi đua, cử 27 công chức, viên chức của sở tham gia các tổ công tác phòng chống dịch của tỉnh và đóng góp gần 40 triệu đồng vào các quỹ Vắc xin, quỹ phòng chống Covid-19 do UBMT TQ tỉnh kêu gọi, cùng rất nhiều công tác thiện nguyện khác, đã được công chức, viên chức và người lao động của ngành Nội vụ thực hiện. Tổng số tiền thiện nguyện của các cá nhân và các mạnh thường quân đóng góp gần 400 triệu đồng, dùng để mua các nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết, phục vụ cho các hộ dân gặp khó khăn và các điểm chốt trực phòng chống Covid-19 tại các huyện biên giới.

Kính thưa các đồng chí!

Với lịch sử hình thành và truyền thống cách mạng vẻ vang của ngành Nội vụ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Đó là một quá trình hình thành và phát triển rất đáng tự hào của ngành, giúp cho thể hệ công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ ra sức thi đua, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã đạt được kết quả nổi bật như sau:

- Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, ngành Nội vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hoàn tất các thủ tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch và ủy viên UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Tham mưu có hiệu quả các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn, tham mưu Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính (par index) của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham mưu thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phước.

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính quyền điện tử, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ và Thông tin để thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh (IOC) thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng của tỉnh trong đó có nhiệm vụ giám sát dịch vụ hành chính công và tổng đài hình chính công của tỉnh.

- Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc “bốn giảm, bốn tăng”. Với vai trò được giao, ngành Nội vụ đã phối hợp tham mưu triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy theo đúng quy định.

Để có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với ngành Nội vụ và có một phần đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên là Lãnh đạo của Ban Tổ chức chính quyền trước đây và Sở Nội vụ hiện nay. Những người đã lãnh đạo, đưa ngành Nội vụ từ những ngày đầu non trẻ mới thành lập, phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho lớp thế hệ công chức ngành Nội vụ ngày nay. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập thể ngành Nội vụ và nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc của đơn vị đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý.

Thời gian này, chúng ta đang cùng các cấp, các ngành chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến một số hoạt động công tác của ngành, nhưng không vì thế mà chúng ta buông lỏng công việc. Tôi mong rằng, các công chức, viên chức và người lao động của ngành Nội vụ, sẽ luôn cố gắng hết mình, bằng lòng nhiệt huyết và hăng say, cũng như sự tận tâm, tận tình đã được các đồng chí lãnh đạo lão thành của ngành truyền lại, chúng ta quyết tâm cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Nhân dịp ngày thành lập ngành, thay mặt Đảng ủy, thay mặt Lãnh đạo Sở, tôi xin gửi lời biểu dương, động viên và chia sẻ, cùng lời chúc mừng đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ trong thời gian qua đã nỗ lực lao động, sáng tạo, đóng góp to lớn giúp ngành Nội vụ tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã được giao phó. Kính chúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nghiêm chỉnh chấp hành thông điệp 5K của Bộ Y tế thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trân trọng./.

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY  
GIÁM ĐỐC**

**Trần Thị Ánh Tuyết**

